

Số: /KH- UBND

Hoàng Trường, ngày 05 tháng 01 năm 2023

KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số: 07/CT-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Hoàng Hóa Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2023 của BCH Đảng bộ xã về Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Để đảm bảo tốt các điều kiện cho nhân dân trong xã vui xuân đón Tết truyền thống của dân tộc trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm; Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trường xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

I. Mục Đích yêu cầu:

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông. Tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 nhằm tạo không khí phấn khởi trong nhân dân thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp; tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân trên địa bàn.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương, nhất là gia đình Chính sách, người có công, hộ nghèo, Bảo trợ xã hội; không để tình trạng thiếu đói trong dịp Tết.

II. Nội dung:

Quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về Tổ chức đón Tết Quý Mão năm 2023, đặc biệt là Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 26/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về Tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số: 22-CT/HU ngày 09/12/2022 của Ban thường vụ huyện ủy Hoàng Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số: 07/CT-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đó tập trung một số nội dung sau:

1. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong dịp Tết, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Tết, đón Xuân, quan tâm chăm lo gia đình Chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Phối hợp với các tổ chức Chính trị- xã hội thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công, người nghèo, các đơn vị đóng quân trên địa bàn trong dịp Tết. Vận động các Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống tương thân,

tương ái giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, trẻ mồ côi và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều vui xuân đón Tết.

2. Chủ động phối hợp thực hiện tốt trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; phát động phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây theo nội dung Kế hoạch số: 187/KH-UBND ngày 28/12/2022 của UBND huyện về Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 đảm bảo thiết, thực hiệu quả.

3. Tập trung chỉ đạo các đơn vị thôn duy trì thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch: 99;89;119; ĐA 1089 của UBND huyện Hoằng Hóa về chỉnh trang cảnh quan, đảm bảo vệ sinh môi trường; xây dựng thôn kiểu mẫu; cải tạo vườn hộ, xây dựng vườn mẫu. Tổ chức làm vệ sinh trong cơ quan, các tuyến đường 510^B, đường 22m, Bên sông, bãi biển, các tuyến đường trục thôn, liên thôn. Tổ chức chỉnh trang các cụm panô, treo băng rôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại Công sở, trung tâm văn hóa xã, các nhà văn hóa thôn.

4. Xây dựng Kế hoạch phân công Cán bộ, công chức thường trực trong những ngày nghỉ Tết, đảm bảo các hoạt động được thông suốt; thường xuyên kiểm tra, phòng, chống cháy nổ ở các khu vực trọng yếu. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo trong dịp Tết theo quy định.

5. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, ngành Đoàn thể, các đơn vị thôn, Cán bộ, công chức tập trung ngay vào công việc, nhiệm vụ được phân công, xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất ngay từ ngày đầu tháng đầu của năm, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ban Nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo 4 thôn vùng nông nghiệp hoàn thành kế hoạch gieo trồng vụ chiêm xuân trong khung thời vụ cho phép; thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết để khuyến cáo nhân dân tăng cường phòng chống rét, dịch bệnh; đảm bảo các điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt.

- Tiếp tục phát triển sản xuất chăn nuôi gia súc- gia cầm, khai thác, nuôi trồng thủy sản, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết. Rà soát, cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm; tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá.

- Vận động ngư dân sửa chữa tàu thuyền, ngư lưới cụ, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất, khai thác đầu năm đạt hiệu quả; thống kê số lượng phương tiện bè mảng, lao động, ngư trường khai thác. Thường xuyên kiểm tra chỉ đạo ngư dân bảo vệ tài sản phương tiện trong những ngày nghỉ Tết.

- Tập trung công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trước trong và sau tết Nguyên Đán. Xây dựng Kế hoạch phát động phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 đảm bảo thiết, thực hiệu quả. (thời gian thực hiện: Sáng ngày 06 Tết, tức ngày 27/01/2023)

2. Công chức VHXX : Xây dựng kế hoạch tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn xã bằng hành động, việc làm thiết thực chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón xuân Quý Mão

an toàn tiết kiệm, vui tươi lành mạnh; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022; mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2023 và các nhiệm vụ Chính trị của địa phương. Xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Văn hóa , văn nghệ, TDTT truyền thống đảm bảo vui tươi, lành mạnh, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương; đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của nhân dân; phối hợp với Ban công an xã tổ chức kiểm tra giám sát, quản lý tốt các hoạt động văn hóa trên địa bàn xã trong dịp Tết. Xây dựng kế hoạch gặp mặt đại diện các dòng Họ vào ngày 22 tháng Chạp, tức ngày 13/01/2023.

Phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức mừng thọ, chúc thọ cho các cụ cao tuổi theo quy định. (thời gian dự kiến từ ngày 08- 12 tháng riêng, tức ngày 29/01 đến 02/2/2023). Hội khuyến học xã tổ chức gặp mặt học sinh sinh viên và trao quà cho học sinh thi đậu vào các Trường Đại học Năm học 2021-2022, Học sinh nghèo vượt khó, học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, huyện vào dịp đầu Xuân (thời gian ngày mừng 02 Tết, tức ngày 23/01/2023).

3. Công chức VHXH (phụ trách LD-TBXH): Phối hợp với các đơn vị thôn, các ngành đoàn thể kiểm tra, rà soát nắm chắc tình hình đời sống của nhân dân trong dịp Tết nguyên đán nhất là các đối tượng Chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo để tham mưu cho Đảng, chính quyền cứu trợ kịp thời, không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong dịp tết; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chi trả chế độ kịp thời, đúng định mức cho các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội, xây dựng kế hoạch đảm bảo kinh phí tọa đàm thăm hỏi động viên các đối tượng chính sách, đối tượng khó khăn đặc biệt trong dịp tết. Tổ chức Lễ viếng Đền thờ Mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng Liệt sỹ của địa phương, Đài tưởng niệm lão dân quân anh hùng; Tượng đài chiến thắng trận đầu; phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức thăm chúc Tết các đơn vị đóng quân trên địa bàn nhân dịp Tết Quý Mão năm 2023. (thời gian thăm hỏi các đối tượng Chính sách, hộ đặc biệt khó khăn trong dịp Tết, các đơn vị đóng quân trên địa bàn từ ngày 20-27 tháng Chạp, từ ngày 11 đến ngày 18/01/2023).

4. Công chức TC -KT: Xây dựng kế hoạch quản lý thu, chi ngân sách trong dịp Tết nguyên đán, chi đúng nguyên tắc, đúng mục đích, đúng định lượng; đảm bảo kịp thời các khoản như lương, phụ cấp, các chế độ Chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí chúc thọ, mừng thọ, kinh phí thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn trong dịp Tết. Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng dự toán được giao. Tổ chức thu phí môn bài đầu năm hoàn thành chỉ tiêu huyện giao.

5. Các Trường học: Thực hiện việc dạy và học, nghỉ Tết nguyên đán theo đúng hướng dẫn của ngành cấp trên; phân công cán bộ, giáo viên trực, đảm bảo an toàn tài sản, thiết bị giáo dục trong dịp nghỉ Tết nguyên đán. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, gắn với giáo dục mũi nhọn theo nội dung Nghị quyết số 20 của BCH Đảng bộ xã. Xây dựng Kế hoạch rà soát, trồng bổ sung các loại cây xanh, trồng hoa trong và

ngoài khuôn viên nhà Trường dịp trước và sau Tết tạo môi trường sư phạm sáng, xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

6. Ban Công an xã

Chủ động nắm bắt tình hình, tập trung đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, gây rối làm mất an ninh, trật tự trên địa bàn; xây dựng Kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm theo quy định tại Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, không để xảy ra đốt pháo trái phép trong dịp Tết, nhất là trong đêm giao thừa. Tuyên truyền khuyến cáo các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu vực neo đậu tàu thuyền thực hiện tốt các quy định về phòng, chống cháy nổ; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ, đốt pháo và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

7. Ban chỉ huy Quân sự xã

Thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm quốc phòng trên địa bàn xã; phối hợp với lực lượng Công an kiểm soát việc vận chuyển buôn bán, tàng trữ pháo trái phép, vũ khí và các vật liệu nổ trái phép trong dịp Tết; xây dựng kế hoạch tổ chức lực lượng thường trực, trực chỉ huy 24/24 giờ, sẵn sàng cơ động ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra. Thực hiện tốt công tác gặp gỡ, quản lý, động viên Thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023.

8. Công chức ĐC-XD: Tham mưu cho UBND xã quản lý quy hoạch sử dụng đất; Thực hiện quản lý Nhà nước trong lĩnh vực Tài nguyên, bảo vệ môi trường. Xử lý kịp thời các vi phạm về lấn chiếm đất đai, hành lang đảm bảo an toàn giao thông. Làm tốt công tác chuyển quyền sử dụng đất và cấp GCNQSD đất cho nhân dân. Thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án. Phối hợp với Công chức VHXXH xây dựng Kế hoạch làm vệ sinh môi trường thường xuyên trên địa bàn toàn xã vào trong dịp Tết Nguyên đán. (thời gian thực hiện từ ngày 24-26 tháng Chạp, tức ngày 15 đến ngày 17/01/2023).

9. Công chức Tư pháp : Xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp Luật; các quy định về đảm bảo VSATTP đến cán bộ và nhân dân; nâng cao nhận thức trong đảm bảo VSATTP; Nghị định 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo. Phối hợp với MTTQ, Các ngành đoàn thể, Công chức VHXXH tập trung tuyên truyền các cơ sở sản xuất kinh doanh không buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng giả không rõ nguồn gốc và hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

10. Công chức VP-TK; Trạm Y tế xã : Tăng cường công tác dự báo và thực hiện kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là

dịch Covid-19, các bệnh dịch thường xảy ra đầu năm với tinh thần không chủ quan lơ là, mất cảnh giác. Theo dõi, giám sát phát hiện kịp thời không để dịch lây lan rộng, kéo dài trong cộng đồng.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý tình hình Vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã; Phối hợp với các phòng , ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất kinh doanh không đảm bảo về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

11. Đối với các đơn vị thôn: Tập trung triển khai nhiệm vụ trước trong và sau tết nguyên đán Quý Mão. Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc Nghị định 137/NĐ- CP của Chính phủ. Xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, trước trong và sau tết nguyên đán, tổ chức cho nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và ra quân làm vệ sinh các tuyến đường, bãi biển, bên sông thuộc địa giới thôn quản lý. Tổ chức tọa đàm thăm hỏi động viên các hộ gia đình chính sách ; quản lý, động viên thanh niên trong thôn đủ điều kiện nhập ngũ Năm 2023. Rà soát tình hình đời sống của nhân dân trong thôn ; triển khai Kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023 đối với các thôn nông nghiệp . Phát động phong trào thi đua sản xuất giỏi , biểu dương gương người tốt, việc tốt gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng khu dân cư an toàn làm chủ; phát động phong trào toàn dân tiếp tục tham gia nâng cao chất lượng chương trình xây dựng Nông thôn mới và Kế hoạch 99; KH 89; KH 119 và ĐA 1089 của huyện.

12. Đối với UBMTTQ, các ngành đoàn thể: Tổ chức tuyên truyền vận động thành viên, hội viên và nhân dân đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, lành mạnh an toàn tiết kiệm; cùng với UBND xã tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước, taaph trung chỉ đạo sản xuất; xây dựng NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đảm bảo đời sống của nhân dân và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong những ngày Tết; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid -19 trong tình hình mới; không tham gia buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo, vật liệu nổ trái phép trong đêm giao thừa.

13. Đối với Cán bộ, công chức: Với chức năng nhiệm vụ được phân công , chủ động xây dựng kế hoạch của từng lĩnh vực được giao thực hiện tốt nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão , phối hợp với MTTQ và các ngành đoàn thể phát động phong trào thi đua yêu nước, tập trung chỉ đạo sản xuất; xây dựng NTM kiểu mẫu; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chăm lo đảm bảo đời sống của nhân dân và thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong những ngày Tết; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Ủy ban nhân dân xã phân công nhiệm vụ thường trực trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão cho Cán bộ , Công chức để xử lý những công việc đột xuất có thể xảy ra. Công chức chuyên môn, các đơn vị thôn báo cáo tình hình trước Tết về UBND xã (qua bộ phận Văn phòng UBND xã) đợt 1 chậm nhất ngày 13/01/2023 (

tức ngày 22 tháng chạp năm Nhâm Dần) và báo cáo đầy đủ tình hình trước trong và sau Tết trước 8 giờ 00 phút ngày 24/01/2023 (tức ngày mùng 3 Tết) bằng văn bản. Nếu có tình hình đột xuất, bất ngờ phải báo cáo kịp thời qua số điện thoại của Cán bộ, công chức theo lịch trực hoặc số điện thoại của Văn phòng –TK xã.

Chủ tịch UBND xã giao cho Công chức Văn phòng UBND -TK theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thôn báo cáo UBND, Chủ tịch UBND xã chỉ đạo kịp thời và tổng hợp báo cáo UBND huyện .

Nơi nhận:

- UBND Huyện (b/c);
- Đảng uỷ, HĐND xã (b/c);
- Các ngành Đoàn thể, đơn vị thôn;
- Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Thanh Cảnh